

Số: 198 /LĐLĐ

Bến Tre, ngày 14 tháng 8 năm 2017

*V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn
1271/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam*

Kính gửi:

- Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân; Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn công đoàn với việc tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định 159/2016/NĐ-CP.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre yêu cầu các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1- Tuyên truyền, quán triệt về tổ chức và hoạt động Ban TTND ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP và Hướng dẫn 1271/HD-TLĐ đến các công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn mình quản lý (kèm theo Hướng dẫn 1271/HD-TLĐ).

2- Kiểm tra, giám sát công đoàn cơ sở về tham gia thực hiện quy chế dân chủ nói chung, trong đó có hoạt động Ban thanh tra nhân dân.

3- Chủ trì và phối hợp với cơ quan Thanh tra nhà nước đồng cấp tổ chức tập huấn về tổ chức và hoạt động Ban TTND cho cán bộ công đoàn và các thành viên mới bầu tham gia Ban TTND ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp quản lý.

4- Hàng năm báo cáo đánh giá tình hình, kết quả tổ chức và hoạt động Ban TTND trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý cùng với báo cáo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

5- Tư vấn, hỗ trợ BCH công đoàn cơ sở về tổ chức và hoạt động Ban TTND ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

6- Tham mưu cho cấp ủy đảng đồng cấp chỉ đạo cơ quan thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan thẩm quyền đồng cấp kịp thời xem xét giải quyết kiến nghị của Ban TTND; giám sát cơ quan thẩm quyền, người đứng đầu cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết kiến nghị của Ban TTND gửi đến.

Đề nghị các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá tình hình kết quả triển khai, thực hiện theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh (Qua Ban Chính sách - Pháp luật) để tổng hợp báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (thực hiện);
- Lưu: VP, Ban CS-PL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Trần Trung Hào

